



หนังสือเวียนที่ 265/2566

**นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
(Compliance Policy of Thai Oil Plc and Subsidiaries)**

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (“กลุ่มไทยออยล์”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหมายความรวมถึงกฎหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่กลุ่มไทยออยล์ไปดำเนินธุรกิจ (“กฎหมาย”) ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มไทยออยล์จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานรับเหมาแรงงานของ กลุ่มไทยออยล์ทุกคน ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานรับเหมาแรงงานของกลุ่มไทยออยล์ทุกคน จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น และถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และพึงตระหนักว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มไทยออยล์ ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษทางกฎหมาย และ/หรือ โทษทางวินัย
2. ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานรับเหมาแรงงานของกลุ่มไทยออยล์ทุกคน จะต้องปกป้ององค์กรไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้ความสำคัญ สอดส่องดูแล และให้เบาะแสผ่านช่องทางตามมาตรการ การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของกลุ่มไทยออยล์ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
3. กลุ่มไทยออยล์มุ่งเน้นให้มีระบบการกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้แผนกบรรษัทภิบาลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีหน้าที่สร้างความตระหนักรู้ถึงนโยบายและความสำคัญของการปฏิบัติงานตามกฎหมาย มีการสอบทาน ติดตามผล และเสนอแนะข้อปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขและป้องกันการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสื่อสาร ให้ความรู้ และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้บริหารของกลุ่มไทยออยล์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนและดูแลให้กระบวนการทำงานมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ร่วมปลูกฝังจิตสำนึก สื่อสารและส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ได้บังคับบัญชาตระหนักรู้ถึงนโยบายและความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย
5. กลุ่มไทยออยล์จัดให้มีช่องทางการรายงานหรือให้ข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผ่านมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยการให้ข้อมูลหรือการรายงานที่เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นหรืออาจเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรม และข้อมูลของผู้รายงานจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
6. บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ต้องถือปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัดตามขอบเขต หลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่มไทยออยล์

Bandhit

(นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ 21 ธันวาคม 2566